

## TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH NĂM 2024

Có thể nói, sách là chiếc chìa khóa vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người; sách là người thầy siêu việt thấp sáng trong ta nguồn tri thức vô biên, dạy chúng ta biết sống và biết hy sinh; sách còn là người bạn tâm giao chia sẻ mọi nỗi buồn vui sâu kín của mỗi người. Và từ lâu, đọc sách đã trở thành một nhu cầu cần thiết của xã hội.

Với ưu thế đa dạng, tiện lợi, sách có thể sử dụng ở mọi lúc, mọi nơi và ai cũng có thể sử dụng được. Hơn nữa, việc cầm trên tay một cuốn sách, lật giở từng trang sách để đọc, để xem nội dung cuốn sách, bạn đọc cảm nhận được những điều thú vị rất riêng của nó, nhất là đối với cuốn sách mà mình yêu thích. Đọc sách còn thể hiện nét văn hoá trong đời sống, đặc biệt là trong đời sống tinh thần.

Nhằm xây dựng văn hoá đọc trong nhà trường, đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hoá trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Trong những năm qua, trường Tiểu học Giang Biên thường xuyên tổ chức các hoạt động phong phú như: Tuyên truyền giới thiệu sách, trưng bày sách, các trò chơi liên quan đến sách... Sách báo đã trở thành những người bạn thân thiết, là sản phẩm tinh thần không thể thiếu của mỗi thầy cô giáo và học sinh trong nhà trường.

Ngày 08 tháng 04 năm 2024 trường Tiểu học Giang Biên đã tổ chức “Ngày hội đọc sách” năm 2024 với chủ đề : “Sách - Hành trang cuộc sống” hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam 21/4” và “Ngày Sách và bản quyền Thế giới 23/4”. Nhiều hoạt động bổ ích đã được diễn ra trong ngày hội như : Trưng bày, triển lãm sách; kể chuyện, giới thiệu sách; tìm hiểu về tác giả, tác phẩm; rung chuông vàng; phát động phong trào ***góp một cuốn sách nhỏ- đọc ngàn cuốn sách hay*** để xây dựng tủ sách thư viện.

Ngày hội đọc sách đã thu hút được đông đảo học sinh tham gia, hưởng ứng sôi nổi và thực sự trở thành một ngày hội có ý nghĩa văn hoá sâu rộng trong toàn thể học sinh, giúp các em được tiếp cận và hiểu thêm nhiều cuốn sách hay; nhờ vậy đã bổ trợ thêm được nhiều kiến thức về tự nhiên, khoa học, xã hội, lịch sử...cho học sinh, để các em ứng dụng vào thực tế học tập.

Ngày hội đã giúp các em hiểu rõ hơn về vai trò và tác dụng của sách, đồng thời tạo dựng cho các em thói quen đọc sách hằng ngày; gửi đến cho các em một thông điệp về tầm quan trọng của việc đọc sách: Mỗi trang sách mở ra một chân trời mới. Tất cả các em hãy quan tâm, có phương pháp phù hợp, hiệu quả nhất để đọc sách. Sách tốt sẽ giúp nâng cao trí tuệ và hoàn thiện nhân cách mỗi con người.

Một số hình ảnh tại Ngày hội đọc sách













